



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๓๒๒>

"โควิด" ไม่จบแค่หาย-ตาย แต่จะทรมาณจาก Long COVID อาจยาวนานกว่า 2 ปี

ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว > ในกระแส

1 พ.ค. 2565 15:31 น.

< แล

บันทึก

หมอธีระ เผย โควิด ไม่จบแค่หายและตาย แต่จะทรมาณจาก Long COVID อาจยาวนานกว่าสองปี เตือนการระบาดของไทย ยังเป็นไปอย่างรุนแรงติดอันดับโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก **Thira Woratanarat** โดยระบุว่า 1 พฤษภาคม 2565 เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 414,237 คน ตายเพิ่ม 1,251 คน รวมแล้วติดไปรวม 513,219,474 คน เสียชีวิตรวม 6,260,260 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 76.89 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 78.49

การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 31.49 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 31.57

...สถานการณ์ระบาดของไทย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 31.89% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย หากดูจำนวนการติดเชื้อใหม่ต่อวัน รวม ATK ไทยเราจะติดอันดับ Top 10 ของโลกมาติดต่อกันยาวนานถึง 44 วันแล้ว ส่วนจำนวนการเสียชีวิตต่อวันนั้น ติดอันดับ Top 10 ต่อเนื่องมาแล้ว 15 วัน

...Update **Long COVID**



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๓๒๒>

1. ระยะเวลาของ Long COVID อาจยาวนานกว่าสองปี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา Cleveland Clinic ใน Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแถลงข่าวย้ำเตือนถึงความสำคัญของปัญหา Long COVID ว่าพบได้ในผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ทุกกลุ่มอาการ ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อไม่มีอาการ มีอาการน้อย หรืออาการรุนแรงก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ทั้งสิ้น

อาการที่เขพบบ่อนั้นมีตั้งแต่อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า ไอ หอบเหนื่อย ใจสั่น เวียนศีรษะ สมอคือ อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร รวมถึงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอื่นๆ

ทาง Cleveland Clinic ย้ำว่าปัญหา Long COVID นั้นไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้ เพราะมีผู้ป่วยที่ผิดปกติมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี ก็ยังไม่หาย การติดเชื้อโควิด-19 จึงไม่ใช่แค่หายหรือตาย แต่เสี่ยงต่อภาวะผิดปกติระยะยาว

ดังนั้นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อย้อมดีที่สุด

2. ปัญหาด้านความจำและจิตประสาทมีความสัมพันธ์กับภาวะอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า

ทีมงานจากสเปนทำการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 136 คนที่มีปัญหา Long COVID ในลักษณะอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า ยาวนานเฉลี่ยราว 8 เดือน พบว่ามีความผิดปกติด้านความจำ (cognitive) และด้านจิตประสาท (neuropsychiatric) เช่น วิดกกังวล ภาวะเฉยชา (apathy) และอื่นๆ

ดังนั้นระบบบริการสาธารณสุขของแต่ละประเทศจึงควรวางแผนจัดบริการดูแลให้ครบถ้วนรอบด้าน นอกจากนี้ตัวผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อมาก่อน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ก็สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสังเกต ประเมินอาการผิดปกติต่างๆ ที่อาจไม่ใช่การแสดงออกทางร่างกาย แต่หมายรวมถึงพฤติกรรม ความคิด ความจำ และอารมณ์ที่อาจผิดปกติ เพื่อจะได้ไปตรวจรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

...สถานการณ์ระบาดของไทย ยังเป็นไปอย่างรุนแรงติดอันดับโลก และกระจายทั่ว

การใส่หน้ากากเสมอ เว้นระยะห่างจากคนอื่น ใช้เวลาพบปะสั้นๆ เสี่ยงการกินดื่มหรือแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่น เสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

อย่าตกกับดักหลงผิดคิดว่า กระจอก ธรรมดา ประจำถิ่น ข้อมูลทางการแพทย์นั้นชัดเจนว่าไม่ใช่ และยังไม่ถึงเวลาจะด้อยค่าไวรัส โควิด...ไม่จบแค่หายและตาย แต่จะทรมาณจาก Long COVID ได้ สวัสดิ์เช้าวันสุดสัปดาห์ครับ...



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๓๒๒>

ชีวิตที่ต้อง “เดินหน้า” ได้เวลา “เปิด” ประเทศไทย

ชูป

2 พ.ค. 2565 05:12 น.



ต้นฉบับของผมนี่ จะลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 หลังวันเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยว 1 พฤษภาคม 2565 นี้

รายละเอียดของการ **ปลดล็อก**ต่างๆ ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่มาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไปนั้น ค่อนข้างยาวพอสมควร ท่านที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปใน www.ratchakittha.soc.go.th ได้ตั้งแต่นี้

ในส่วนที่ผมชอบใจและขออนุญาตคัดลอกมาสู่อ่านในวันนี้ก็คือ ในหน้าแรกที่เป็นอารัมภบทให้เหตุให้ผลว่าทำไมถึงจะต้องเปิดประเทศตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

“โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในจำนวนลดลง อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยาและเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยในระดับวิกฤติอยู่ในระดับพอเพียง

อันเป็นผลจากการบริหารจัดการและควบคุมการระบาดของฝ่ายสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจ ร่วมไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ และรับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบกับข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานว่า ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหรือเดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนน้อย สามารถควบคุมได้ จึงมิได้เป็นปัจจัยที่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคและเปิดประเทศคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ และเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุข จึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์...จึงอาศัยอำนาจ...ดำเนินการดังต่อไปนี้...”



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๓๒๒>

ผมคัดลอกมาลงให้เต็มๆโดยไม่ตัดทอน และหวังว่าท่านที่ยังเคลือบแคลงใจหรือยังกังวลใจ (รวมทั้งผมด้วย ในบางอารมณ์) จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้น และเห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้

แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน ที่ท่านบอกว่ามีแนวโน้มลดลง จะยังสูงถึง 10,000 กว่าๆต่อวัน...อย่างเช่น วันเสาร์ที่ผมเขียนต้นฉบับก็ยังมีอยู่ 12,888 ราย และเสียชีวิตถึง 126 ราย

ถือว่าสูงสุดในอาเซียน ณ ตอนนี้ เพราะ เวียดนาม ที่เคยติดเชื้อใหม่วันละเกินแสนอยู่หลายวัน เขาก็ลดมา เหลือแค่ 6,000 กว่าๆเท่านั้น

มาเลเซียที่เคยวันละ 2-3 หมื่นราย มากกว่าเราเยอะ ก็ลดลงมาเหลือแค่ 2,579 รายวันนี้ และลงมาอยู่ใน หลักพันติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แทบไม่ต้องพูดถึงเลย เหลือหลักร้อยเท่านั้น

ก็แล้วไปเถอะ ถึงเราจะติดรายวันสูงสุดในอาเซียนขณะนี้ และยังเกินวันละหมื่นอยู่...แต่เมื่อกระทรวง สาธารณสุขท่านบอกว่าไม่เป็นไร ท่านเอาอยู่ เราก็คงต้องเชื่อท่าน

ในส่วนของภาคประชาชนอย่างเราๆ ที่จะต้องเร่งปฏิบัติ ณ บัดนี้ก็คือ การไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามที่ "หมอพร้อม" ได้ส่งสัญญาณมาเชิญชวนตามขั้นตอน และสถานที่ต่างๆที่มีการนัดหมายไว้

ผมเองก็เพิ่งไปปัก "เข็ม 4" ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต มาเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. วันเดียวกับการประกาศข้อความข้างต้น ลงราชกิจจานุเบกษานั้นเอง

ประเทศจะต้องเดินหน้าต่อไป การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติจะต้องดำเนินต่อไป...การฟื้นฟูรายได้ของ ประชาชน และของประเทศ ที่สูญหายไปกับโควิด-19 ระบาดกว่า 2 ปี จะต้องรีบเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อความอยู่ดีกินดีอีกครั้ง สู้สู้ครับ ประเทศไทย.



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๒๔๑>

คลายล็อกโควิด ทำสุวรรณภูมิตก วันเดียว 1.6 หมื่น ด้านสะเดาแน่น

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าว > กัวโกย

2 พ.ค. 2565 04:42 น.

แชร์

บันทึก

โควิดไทยส่อแววดี ประเดิมนวันแรกขอเดือน พ.ค. ยอดติดเชื้อใหม่แม้อยู่ทะลุ 2 หมื่นคน แต่ภาพรวมทรงตัว ขณะที่ยอดตายต่ำร้อยเป็นครั้งแรก ส่วนการปรับเกณฑ์เดินทางเข้าไทยวันแรก สนามบินสุคตคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เข้ามาไม่หยุด แต่การเปิดด่านพรมแดนทางบก 17 จังหวัด กลับแน่นเฉพาะบางด่าน โดย "สะเดา-วังประจัน" คนไทย-มาเลย์พากันขนครอบครวักลับเยี่ยมบ้าน ท่องเที่ยวจลองเทศกาลวันฮารีรายอ ขณะที่ส่วนใหญ่ยังเงียบ เหตุด่านอีกฟากทั้ง สปป.ลาว มาเลเซีย บางจุดยังไม่เปิดให้คนข้ามแดนและยังดับสนเงื่อนไขใหม่

วันแรกของการที่รัฐบาลปรับหลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยการยกเลิกระบบเทสต์ แอนด์ โก ไม่มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศก็เริ่มมีสัญญาณที่ดี

ติดเชื้อใหม่ลดต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ยืนยัน 11,535 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 11,466 คน จากเรือนจำ 14 คน และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 55 คน ขณะที่ยอดตรวจ ATK 9,924 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 22,022 คน อยู่ระหว่างรักษา 140,989 คน อากาหนัก 1,751 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 822 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,262,484 คน มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,092,878 คน



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๒๔๑>

ทดสอบวัคซีนไทยคืบไปอีกขั้น

ด้านความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนสัญชาติไทยนั้น ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิจัยและพัฒนาวัคซีนไบยา ของบริษัทไบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยการพัฒนาวัคซีนไบยาว่า วางเป้าหมายที่จะผลิตและนำมาใช้ปลายปี 2565 หรือ ต้นปี 2566 ขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยวัคซีนรุ่นที่ 1 นำเชื้อต้นแบบจากอุ้งน้มาพัฒนา มีการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 แล้ว ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.65 ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับขนาดที่เหมาะสม โดยจะทดสอบปริมาณโดสที่ต่างกันในอนาคต เพื่อหาปริมาณโดสที่เหมาะสมและปลอดภัย คาดว่าจะเริ่มทดสอบในมนุษย์เพื่อหาโดสที่เหมาะสม ประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้

ทำรุ่น 2 เพิ่มสารกระตุ้นภูมิ

ผศ.ภญ.ดร.สุธีรากล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันทีมวิจัยมีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 นำเชื้อต้นแบบจากอุ้งน้เช่นกัน แต่เพิ่มสารกระตุ้นภูมิ ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่พบว่ากระตุ้นภูมิในสัตว์ได้ดี จึงนำมาพัฒนาในมนุษย์ว่าสารนี้กระตุ้นภูมิในสัตว์ได้ดี แล้วจะกระตุ้นภูมิในมนุษย์ได้ดีด้วยหรือไม่ ในภาพรวมดูแล้วได้ผลดี แต่กำลังหาขนาดโดสที่เหมาะสมกับมนุษย์ เพื่อความปลอดภัย และให้ภูมิอยู่ได้นานที่สุด เพราะคนคงไม่อยากจะฉีดวัคซีนบ่อยๆ ทั้งนี้ การทดสอบวัคซีนไบยา จะรับอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เคียดเชื้อโควิด-19 มาก่อน เราสามารถหาอาสาสมัครมาช่วยทดสอบวัคซีนของเราได้ ส่วนตัวคิดว่าคนที่คนไม่มารับวัคซีน ไม่ใช่เพราะเข้าไม่ถึง แต่ต้องการวัคซีนที่ดีและปลอดภัยที่สุด ซึ่งวัคซีนที่ผลิตจากพืชอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง เชื่อว่าเชื้อโควิด-19 คงจะอยู่กับเราไปอีกนาน ดังนั้นการผลิตวัคซีนในขณะนี้ต้องปรับตามสถานการณ์ ทีมวิจัยทำงานตลอดเวลาไม่หยุดพัก ส่วนตัวมองถึงความยั่งยืนในระยะยาว คือผลิตวัคซีนที่ปลอดภัย ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะมั่นใจว่าได้วัคซีนที่ปลอดภัยและดีที่สุด



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๒๔๑>

แจก ATK รอบสองกว่า 4.6 ล้านชุด

ด้าน นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่าสปสช.ได้แจกชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 1 พ.ค.2565 รวม 62 วัน ได้กระจายชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนแล้ว 1,618,748 คน เป็นชุดตรวจจำนวน 4,614,888 ชุด โดยลงทะเบียนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง 1,576,534 คน และขอรับโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เนื่องจากไม่มีแอปเป๋าตัง 43,683 คน ในจำนวนนี้แจ้งบันทึกผลตรวจในระบบแล้ว 964,964 คน หรือจำนวน 2,521,623 ชุด คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีผลเป็นบวก 53,455 คน หรือร้อยละ 3.3 รอกการบันทึกผล 653,784 คน หรือจำนวน 2,093,265 ชุด

กทม.ลงทะเบียนขอรับเยอะสุด

นพ.เจเด็จกล่าวอีกว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและรับ ATK พบว่า 1.เป็นผู้มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด จำนวน 408,932 คน 2.อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 1,433,763 คน และ 3.ใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 1,565,800 คน ส่วนจังหวัดที่ขอรับชุด ATK สูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ขอรับมากที่สุด จำนวน 583,386 คน รองลงมาคือ จ.สงขลา จำนวน 117,562 คน ตามด้วย จ.เชียงใหม่ จำนวน 56,294 คน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 52,154 คน และ จ.ชลบุรี จำนวน 50,664 คน

นายกฯ ย้ำ สธ.เข้มเปิดเรียน on site

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. มอบกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานศึกษา ตามแนวทาง 7 มาตรการเข้มเช่น ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย Small Bubble นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 85 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนก่อนโรงเรียนจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบ On Site ในกลางเดือนนี้



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๒๔๑>

“แอน-สิเรียม” ผลตรวจขึ้น 2 ซีด

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในวงการบันเทิง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นักแสดงชื่อดัง “แอน-สิเรียม ภัคคีติกุล” โผล่โซเชียลแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า หลังจากทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ตรวจ ATK ปรากฏว่าขึ้น 2 ซีด จึงเข้ารับการรักษาและได้ปฏิบัติตามมาตรการ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เรียบร้อยแล้ว

สนามบินคึกคักรับ นทท.เข้าไทย

สำหรับการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเข้าประเทศไทยด้วยการเลิกระบบทดสอบ แอนด์ โก ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR หากฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงเปิดด่านทางบกทั้ง 17 จังหวัดทั่วประเทศเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตามสนามบินในแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความคึกคักอย่างมาก โดยที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เที่ยวบินแรกของวันนี้เป็นของสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 842 เส้นทางบินโดฮา-ภูเก็ต จำนวนผู้โดยสาร 324 คน ใช้เวลาไม่นานนักนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้ และภาพรวมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยจากการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางที่จะเข้ามาในวันนี้มีกว่า 4,400 คน จาก 29 เที่ยวบิน และในเดือนพฤษภาคมนี้มีสายการบินที่ยืนยันเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยประมาณ 27 เที่ยวบินต่อวัน คาดหลังจากนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อวัน

ถึงสุวรรณภูมิกว่า 1.6 หมื่นคน

เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จ.สมุทรปราการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในวันที่ 1 พ.ค. ที่เดินทางเข้ามาถึง ทสภ. และเริ่มดำเนินการขบวนรถเข้าราชอาณาจักรตามข้อกำหนดใหม่ คือเที่ยวบินที่ 6E077 ของสายการบิน Indigo Airlines เดินทางมาจากท่าอากาศยานเนทาจิ ชิบฮาส จันทรา โบเซ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ถึง ทสภ. เวลา 01.15 น. ขณะที่ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในวันที่ 1 พ.ค. มีเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 96 เที่ยวบิน และผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 16,868 คน ขณะที่ในช่วงสาย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารกระทรวง เดินทางมาติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในวันแรกของการปรับเกณฑ์เข้าประเทศ และได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR 624 เดินทางจากสิงคโปร์ ถึง ทสภ. เวลาประมาณ 09.50 น. ณ อาคารเทียบเครื่องบิน E ประตู E2 ผู้โดยสารประมาณ 330 คน การตรวจและคัดแยกผู้โดยสารเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๒๔๑>

หนองคายเปิดพร้อมกัน 3 ด่าน

ส่วนที่ ๑.หนองคาย ซึ่งระงับการเดินทางเข้าออกจุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือหนองคาย และด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคาย เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2563 เป็นต้นมา และจังหวัดหนองคายออกประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย และด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 เป็นต้นไป แต่บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย วันแรกที่เปิดด่าน ในเวลา 05.00 น. กลับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่เดินทางเข้ามา

ลาวยังไม่เปิดให้คนข้ามแดน

ขณะที่ด่านชายแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดด่าน บรรยากาศการเดินทางเข้า-ออก ยังเงียบเหงา มีเพียงรถขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยเดินทางข้ามแดนไปส่งสินค้าในฝั่งแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากฝั่งลาวและฝั่งไทยเดินทางเข้าออก เพราะยังมีความสับสนในขั้นตอน รวมถึงส่วนราชการ ณ จุดผ่านแดน ที่ไม่เข้าใจ เช่นเดียวกับที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารก็เงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมุกดาหารมาเตรียมความพร้อมเท่านั้น จากการเปิดเผยของพระรูปหนึ่งมาจาก จ.สกลนคร เพื่อมารอรับญาติที่ด่านฯ แต่พอถึงเวลาเปิดด่านที่ สปป.ลาว ทางญาติโทร.มาบอกว่าเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ยังไม่ให้นักท่องเที่ยวไทย ยกเว้นรถขนส่งสินค้า น่าจะข้ามได้อีกประมาณ 2-3 วันนี้

ด่านเบตง-สุโขทัย-ลพบุรี

เช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเปิดประตูด่านในเวลา 05.00 น. และจะปิดในเวลา 22.00 น. ตามปกติเหมือนเดิม หลังจากปิดมายาวนานถึง 2 ปี แต่บรรยากาศทั่วไปบริเวณด่าน ยังคงเงียบเหงา มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนเบตง และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน อ.เบตง ที่เดินทางไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ยังไม่สามารถเดินทางข้ามฝั่งไปมาได้ เนื่องจากด่านบูกิตบือราปีต รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ที่อยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนเบตง ยังคงปิดอยู่ และยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกได้ อนุญาตให้เฉพาะรถรับส่งสินค้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งเดิมคือเปิดด่านในเวลา 08.30 น. และปิดในเวลา 16.00 น. เช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดนสุโขทัย-ลพบุรี จ.นราธิวาส ตั้งแต่เปิดด่านในเวลา 07.00 น.-19.00 น. มีคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางผ่านด่านพรมแดนสุโขทัย-ลพบุรี 14 คน ที่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์ พาส เนื่องจากทางการมาเลเซีย ด้านรัฐกลันตัน ยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดด่านพรมแดนเต็มรูปแบบ



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๘๒๒๔๑>

นทท.ทะลักด่านสะเดานับพัน

ต่างจากด่านพรมแดนสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งติดต่อกับด่านบูเก็ด ภาย อุติ้ม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย บริเวณเขาเข้า ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ จากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุมีคนลงทะเบียนเข้ามาในวันนี้ ประมาณ 1,300 คน ยังไม่รวมผู้ที่ผ่านแดนโดยใช้เอกสารแบบ Border Pass นอกจากนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ขับรถยนต์ส่วนตัวกันมาแบบครอบครัว รวมถึงชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย พร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันฮารีรายอกับครอบครัวด้วย

สุดปลื้มได้กลับไปเยี่ยมญาติ

เช่นเดียวกับที่ด่านวังประจัน ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล มีนักท่องเที่ยวจากรัฐต่างๆ เช่น รัฐปีนัง หรือกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทอยยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านทางด่านวังประจัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นักท่องเที่ยวที่เข้า มาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การใช้ระบบไทยแลนด์พาสสามารถอำนวยความสะดวกมากขึ้นและเชื่อว่านักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน คนมาเลเซียที่มีญาติอยู่ในประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมญาติ พร้อมกับที่คนมาเลเซียที่แต่งงานกับคนไทยต่างดีใจที่ได้พาลูกเมียกลับไปเยี่ยมญาติที่ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่ไม่ได้กลับไปนาน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวคนไทยจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศมาเลเซียผ่านทาง จ.สตูลด้วย

ด่านติดเขมรสุดเจียบเหงา

สำหรับด่านชายแดนฝั่งที่ติดกับประเทศกัมพูชา ผู้สื่อข่าวรายงานวันแรกของการเปิดด่าน ยังคงเจียบเหงาเป็นส่วนใหญ่ เช่น ด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาถือบอเดอร์พาสเดินทางข้ามด่านพรมแดนปอยเปตเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาค้าขายในตลาดโรงเกลือเท่านั้น เช่นเดียวกับด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีเพียงรถขนส่งสินค้าจากฝ่ายไทยเดินทางข้ามแดนไปส่งสินค้าในฝั่งกัมพูชา ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาเดินทางเข้าออก ไม่ต่างจากด่านชายแดนจันทบุรี ทั้งด่านถาวรบ้านแหลม และด่านถาวรบ้านฝักกาด อ.โป่งน้ำร้อน ที่เจียบผิดคาด ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางเข้าไทย มีเพียงครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวยุโรปใช้สิทธิเดินทางออกจากไทย ซึ่งผู้เดินทางจากไทยไปกัมพูชาไม่มีปัญหาใดๆ แต่หากเป็นต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยนั้น ยังสับสนในเงื่อนไขหลายๆ ด้าน รวมถึงปัญหาการลงทะเบียน ไทยแลนด์ พาส และต้องมีประกันภัยวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/๑๐๐๗๙๙๑/>

ต่างชัดเจน! ผู้สูงอายุป่วยโควิดได้รับวัคซีน ผลการรักษาดีกว่าคนไม่ฉีด

"หมอมนูญ" ยกเคสผู้สูงอายุป่วยโควิด ได้รับวัคซีน 2 เข็มถึงแม้จะยังไม่ได้เข็มกระตุ้น ตกว่าไม่เคยรับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว วัคซีนช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ไม่ป่วยรุนแรง ป้องกันปอดอักเสบได้

2 พฤษภาคม 2565 8:20 น. ทั่วไทย, รวมข่าวโควิด-19



เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC โดยระบุว่า เปรียบเทียบผู้ป่วยสูงอายุ 2 คน คนหนึ่งได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม อีกคนหนึ่งไม่เคยรับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ได้ยาโมลนูพิราเวียร์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรงหลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/๑๐๐๗๙๙๑/>

ผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี มีโรคความดันโลหิตสูง ต่อมลูกหมากโต ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม เข็มสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 เริ่มมีไข้ ไอ เจ็บคอ 3 วัน ไม่เหนื่อย ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด RT-PCR บวก วันที่ 3 เมษายน 2565 ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ เอกซเรย์ปอดปกติ เริ่มยาโมลนูพิราเวียร์ 4 แคปซูล ทุก 12 ชั่วโมง ไข้ลง ไอ เจ็บคอดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงจากยา หลังกินยาโมลนูพิราเวียร์ครบ 5 วัน สบายดี กลับบ้านได้ ติดตามอีก 2 สัปดาห์ เอกซเรย์ปอดปกติ

ผู้ป่วยชายอายุ 77 ปี ปกติแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ไอ มีเสมหะ 4 วัน ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด RT-PCR บวกวันที่ 11 เมษายน 2565 ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ เอกซเรย์ปอดปกติ ค่าบ่งชี้ถึงการอักเสบในร่างกายปกติ hs-CRP 1.6 (ค่าปกติ 0-5) เริ่มยาโมลนูพิราเวียร์วันที่ 12 เมษายน 2565 ไอ เสมหะลดลง ไม่มีผลข้างเคียงจากยา หลังกินยาครบ 5 วันอาการดีขึ้น แต่วันที่ 18 เมษายน หลังหยุดยาโมลนูพิราเวียร์ 1 วัน มีไข้ เจ็บคอ ตรวจพบค่าการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้น hs-CRP 30.2 เอกซเรย์ปอดปกติ ระดับออกซิเจนในเลือดยังปกติ ได้ให้ยา สเตียรอยด์ 5 วัน อาการไข้ ระคายคอดีขึ้น ติดตามผู้ป่วยดีขึ้น เอกซเรย์ปอดปกติ

สรุป: การได้รับวัคซีน 2 เข็มถึงแม้จะยังไม่ได้เข็มกระตุ้น ดีกว่าไม่เคยรับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว วัคซีนช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ยาโมลนูพิราเวียร์ให้เร็วภายใน 5 วัน มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันคนสูงอายุที่ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรก หรือได้รับ 2 เข็มยังไม่ได้เข็มกระตุ้น ไม่ให้ป่วยรุนแรง ป้องกันปอดอักเสบได้ ถึงเวลาแล้วที่แพทย์ไทยไม่ควรใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีความเสี่ยงสูงเกิดอาการรุนแรง เพราะเรามียาที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/๑๐๐๗๙๙๑/>

ฮ่องกงผ่อนกฎคุมโควิดสำหรับลูกเรือ ยกเลิกเตือนภัยการเดินทาง

รัฐบาลฮ่องกงคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับลูกเรือสายการบินพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

1 พฤษภาคม 2565 15:20 น. 📍ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ว่า รัฐบาลฮ่องกงลดระยะเวลากักตัวภาคบังคับที่โรงแรม สำหรับลูกเรือเที่ยวบินโดยสาร จาก 7 วัน เหลือ 3 วัน ยกเว้นลูกเรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าหรือคาร์โก ถือเป็นขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้มหานครแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่โดดเดี่ยวที่สุดมาแล้ว

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งมีผลในเดือน พ.ค.นี้ จะทำให้อุตสาหกรรมการบินของฮ่องกง “มีพื้นที่อยู่รอดมากขึ้น” รัฐบาลกล่าวในช่วงหนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รัฐบาลฮ่องกงกล่าวว่า จะยกเลิกระบบเตือนภัยการเดินทางขาออกในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งตัวระบบมีมานานมากกว่า 2 ปี หลังจากที่ใช้ครั้งแรกในเดือน มี.ค. 2563

ฮ่องกงมีมาตรการควบคุมโควิด-19 เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกงจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 2 ปี นับตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/๖๕๐๘๒๐>

หน้าแรก / ในประเทศ



เริ่มแล้ว! 'กาญจนบุรี'ไฟเขียว นั่งดื่มในร้านอาหารได้ถึงเที่ยงคืน

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 18.39 น.

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายจรัสเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1191/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ทั้งนี้ ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5473/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 72/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 247/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในจำนวนที่ลดลง อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยา และเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการและควบคุมการระบาดของฝ่ายสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/๖๕๐๘๒๐>

ประกอบกับข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานว่า ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ หรือเดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนน้อยและสามารถควบคุมได้ จึงมิได้เป็นปัจจัยที่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและเปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ และเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์

นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 8 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 และ (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) ดังนี้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/๖๕๐๘๒๐>

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) ดังนี้

ข้อ 1 การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (AmazingThailand Safety and Health Administration) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยลดภัยป้องกันโรค COVID- 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย หรือได้มีการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Seting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี แล้วแต่กรณี พิจารณา กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่

ข้อ 2 การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทุกอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 โดยให้กำกับ ติดตาม เน้าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

ข้อ 3 คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.กาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ห้วงวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงปัจจุบัน ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค.65 ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 142 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 138 ราย ผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 4 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 25,302 ราย รักษาหายกลับบ้าน จำนวน 414 ราย รักษาหายกลับบ้านสะสม จำนวน 22,021 ราย และอยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 3,139 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ จำนวน 3 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 16 เม.ย .65 จำนวน 142 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid๑๙/news_๓๓๒๐๔๖๐

หมอธีระ เผยงานวิจัยชี้ 'โอมิครอน' ติดต่อกันง่ายขึ้น แพร่ไว้มาก แม้โลกติดเชื้อมีลดลง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 08:42 น.

หมอธีระ เผยงานวิจัยชี้ 'โอมิครอน' ติดต่อกันง่ายขึ้น แพร่ได้ไว้มาก แม้โลกติดเชื้อมีลดลง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

"2 พฤษภาคม 2565

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 414,237 คน ตายเพิ่ม 1,251 คน รวมแล้วติดไปรวม 513,219,474 คน เสียชีวิตรวม 6,260,260 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อมากที่สุดคือ อิตาลี เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อมีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อมีในแต่ละวันของโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 74.92 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 85.18

การติดเชื้อมีในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 37.61 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 40.37

...สถานการณ์ระบาดของไทย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid๑๙/news_๓๓๒๐๔๖๐

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 26.3% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย หากดูจำนวนการติดเชื้อใหม่ต่อวัน รวม ATK ไทยเราจะติดอันดับ Top 10 ของโลกมาติดต่อกันยาวนานถึง 45 วันแล้ว

ส่วนจำนวนการเสียชีวิตต่อวันนั้น ติดอันดับ Top 10 ต่อเนื่องมาแล้ว 16 วัน

...อัปเดตสายพันธุ์ย่อยของ Omicron

สายพันธุ์ที่พบเพิ่มขึ้นเร็วในอเมริกา BA.2.12.1 นั้นมีข้อมูลชี้ให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถในการแพร่ไว้มากกว่าเดิม

โดยแพร่ไว้มากกว่า BA.2 ซึ่งครองการระบาดทั่วโลกตอนนี้ถึง 25% (Credit: Topol E)

ในขณะที่อีกสองสายพันธุ์ย่อยที่องค์การอนามัยโลกเฝ้าระวังคือ BA.4 และ BA.5 นั้นก็มีรายงานจากทีมวิจัยแอฟริกาใต้และอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าคือต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของ Omicron อย่าง BA.1 หลายเท่า

ดังนั้นทั้ง BA.2.12.1, BA.4, และ BA.5 จึงมีสมรรถนะที่จะทำให้การระบาดในแต่ละประเทศรุนแรงขึ้นได้ แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงขาลงของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอยู่ก็ตาม

การป้องกันตัวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

...อัปเดต Long COVID

Umesh A และคณะได้ทำการทบทวนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ Long COVID ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเชื่อว่ามีหลายกลไกที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะ Long COVID ทั้งเรื่องผลจากการที่ไวรัสทำลายเซลล์โดยตรง (direct damage) การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและกระบวนการอักเสบในร่างกาย (immune activation and inflammation) รวมถึงกระบวนการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายภายหลังจากการติดเชื้อ (counter physiological response)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid๑๙/news_๓๓๒๐๔๖๐

อาการผิดปกติเกิดขึ้นได้แทบทุกระบบในร่างกาย ทั้งระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และอื่นๆ

ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางมาตรฐานในการรักษาหรือป้องกัน Long COVID

การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีกว่าการติดเชื้อแล้วรอเสี่ยงดวงว่าจะเป็น Long COVID หรือไม่

โควิด...ติด...ไม่ใช่แค่คุณ

โควิด...ติด...ไม่จบแค่หายหรือตาย แต่อาจเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาว บั่นทอนสมรรถนะในการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม
ใส่หน้ากากนะครับ สำคัญมาก”

อ้างอิง

1. Khan K et al. Omicron sub-lineages BA.4/BA.5 escape BA.1 infection elicited neutralizing immunity. medRxiv. 1 May 2022.
2. Umesh A et al. Evidence mapping and review of long-COVID and its underlying pathophysiological mechanism. Infection. 30 April 2022.



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๕/๒๕๐๑๒>

สปสช.แจก ATK รอบ 2 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง กว่า 4 ล้านชุด

สปสช.แจกชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง รอบ 2 62 วัน มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงขอรับแล้วกว่า 1.6 ล้านราย รวมกว่า 4.6 ล้านชุด พบผลบวก 5.3 หมื่นราย กทม.มีผู้ขอรับชุดตรวจมากที่สุดกว่า 5.8 แสนราย รองลงมา สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช. ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สมาคมนิติการแพทย์ และหน่วยบริการต่างๆ

เพื่อลงทะเบียนและคัดกรองความเสี่ยงในการรับชุดตรวจโควิด-19 ATK ฟรี ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินการรอบที่ 2 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ตามมติบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รวม 62 วัน ได้กระจายชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนแล้ว 1,618,748 ราย เป็นชุดตรวจจำนวน 4,614,888 ชุด โดยเป็นการลงทะเบียนขอรับผ่านแอปเป่าตั้ง 1,576,534 ราย และขอรับโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เนื่องจากไม่มีแอปเป่าตั้ง 43,683 ราย ในจำนวนนี้แจ้งบันทึกผลตรวจในระบบแล้ว 964,964 ราย หรือจำนวน 2,521,623 ชุด หรือร้อยละ 60 โดยเป็นผลบวกติดเชื้อโควิด 53,455 ราย หรือร้อยละ 3.3 ยังรอการบันทึกผล 653,784 ราย หรือจำนวน 2,093,265 ชุด

เมื่อดูข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนและรับ ATK นั้น พบว่า เป็นการรับชุดตรวจ ATK 1 ครั้ง จำนวน 1,102,336 ราย รับชุดตรวจ ATK 2 ครั้ง จำนวน 338,359 ราย รับชุดตรวจ ATK 3 ครั้ง จำนวน 122,168 ราย รับชุดตรวจ ATK 4 ครั้ง จำนวน 44,009 ราย และรับชุดตรวจ ATK 5 ครั้งขึ้นไป จำนวน 12,054 ราย

โดยเข้าเงื่อนไขการขอรับชุดตรวจ ATK ดังนี้ 1. เป็นผู้มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด จำนวน 408,932 ราย 2.อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 1,433,763 ราย และ 3.ใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 1,565,800 ราย

ส่วนจังหวัดที่ขอรับชุด ATK สูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ขอรับ ATK มากที่สุด จำนวน 583,386 คน รองลงมาจังหวัดสงขลา จำนวน 117,562 คน เชียงใหม่ จำนวน 56,294 คน สุราษฎร์ธานี จำนวน 52,154 คน และชลบุรี จำนวน 50,664 คน



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๔/๒๕๕๙๓>

นพ.เจเด็จ กล่าวว่ เป็องต้นประชาชนไทยกลุ่มเสี่ยงที่ขอรับชุดตรวจโควิด-19 ATK จะได้รับชุดตรวจจากหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ชุด โดยขอให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที และบันทึกผลตรวจในแอปเป่าตั้ง ในกรณีที่ผลตรวจขึ้น 2 ชุด ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากบันทึกผลในแอปเป่าตั้งแล้ว จะมีคำแนะนำการรักษาตามขั้นตอนและกลุ่มอาการต่อไป

ทั้งนี้กรณีตรวจโควิดด้วย ATK ที่ได้รับไปแล้วผลขึ้น 1 ชุด เป็นลบ หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงก็สามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้อีก 1 ชุด โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกันหลังจากรับครั้งแรกไปแล้วมากกว่า 14 วัน

“ในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของการแจก ATK เฟส 2 ให้กับประชาชนนั้น ได้มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดเข้ารับชุดตรวจแล้วเกือบ 1.6 ล้านคน นับเป็นการดูแลประชาชนนอกจากเข้าสู่การรักษาและลดการแพร่กระจายเชื้อแล้ว ยังช่วยลดความกังวลใจให้กับประชาชนได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก <https://lin.ee/zzn3pU6> และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <https://www.facebook.com/NHSO.Thailand>